

Số:

Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

**Tiếp thu, giải trình nội dung Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội
Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026**

Căn cứ các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện: Số 23/BC-BKTXH, ngày 14/11/2022 về việc Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 06/7/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Số 24/BC-BKTXH, ngày 14/11/2022 về việc Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 06/7/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông của Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, cụ thể như sau:

1. Đối với Báo cáo số 23/BC-BKTXH, ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 06/7/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung Ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu và giải trình như sau:

* Đề nghị UBND huyện, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến việc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh tên danh mục dự án, tên chủ đầu tư, giảm danh mục, tăng (giảm) nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong giai đoạn 2021-2025:

- Điều chỉnh tên chủ đầu tư, việc điều chỉnh Hình thức áp dụng theo cơ chế đặc thù: Giai đoạn 2016-2020 cơ chế đặc thù được áp dụng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ; Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh và danh mục loại dự án được áp dụng theo cơ chế đặc thù được quy định tại Quyết định số 118/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh. Theo đó, tại thời điểm xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 tỉnh chưa ban hành cơ chế đặc thù giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh. Qua trao đổi với các sở ngành thuộc tỉnh để xây dựng kế hoạch giai đoạn mới tạm thời áp dụng các quy định của giai đoạn trước đối với những nội dung tỉnh chưa ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện. Do đó, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch theo các quy định của giai đoạn 2016-2020 của UBND

tỉnh. Đến ngày 17 tháng 08 năm 2022, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định 528/QĐ-UBND về ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Theo đó, một số danh mục đã phê duyệt không thuộc danh mục đầu tư theo cơ chế đặc thù. Bên cạnh đó, theo điều 15, 16, 17, 18, 19 Nghị định 27/2022/NĐ-CP, ngày 19 tháng 04 năm 2022 của Chính phủ quy định đối với các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù có quy mô nhỏ kỹ thuật không phức tạp thì Ban quản lý thực hiện các CTMTQG Xã triển khai thực hiện. Từ nội dung thực tế như trên, UBND huyện xin điều chỉnh danh mục, chủ đầu tư áp dụng theo cơ chế đặc thù giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 528/QĐ-UBND và Nghị định 27/2022/NĐ-CP là phù hợp và đúng theo quy định.

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư 1 số dự án:

+ Nâng cấp đường giao thông thôn Năng Lớn 1, xã Đăk Sao: Vừa qua cơn bão số 4 đã cuốn trôi nền, mặt đường, chân khay, mái taluy, rãnh dọc khoảng 30m vì vậy để đảm bảo đi lại của người dân cần phải khắc phục, sửa chữa. Do đó, làm tăng tổng mức đầu tư.

+ Thủy lợi xã Đăk Sao (*Hạng mục: thủy lợi Đăk Prí*): Giảm chi phí bồi thường do trong quá trình khái toán chi phí chuẩn bị đầu tư diện tích nằm trong diện bồi thường lớn, sau khi lập dự án và kiểm kê chi phí bồi thường một số diện tích nằm ngoài hướng tuyến thực hiện và một số được các hộ dân hiến đất nên dẫn đến chi phí bồi thường giảm.

+ Đường liên thôn từ thôn Tu Cấp vào thôn Đăk Ka - Văn Sang - Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông: Tăng tổng mức đầu tư để Nâng cấp sửa chữa đường nội bộ, kết hợp san nền khu dân cư thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông tuyến đường trên liên thôn với các thôn Tu Cấp, Đăk Ka, Văn Sang, Đăk Neang đã được UBND xã đầu tư nhưng trong quá trình thời gian sử dụng, đi lại của các phương tiện của xe tải trở nông sản nhiều dẫn đến đã hư hỏng, xuống cấp tại điểm đầu vào khu tái định cư, tại đó độ dốc đường lớn dẫn đến bà con tại khu tái định cư đi lại gặp rất nhiều khó khăn và gây **mất an toàn giao thông, cử tri cũng đã nhiều lần có ý kiến về nội dung này**. Vậy việc tăng tổng mức đầu tư để nâng cấp tuyến đường trên là cần thiết.

+ Quảng trường kết hợp Khu thể thao xã Đăk Hà: Ban đầu khái toán san lấp mặt bằng với diện tích 11.214 m². Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng thực tế và đầu tư đồng bộ. Nên mở rộng diện tích san nền đất hạ tầng và đất văn hóa theo quy hoạch.

+ Khu Văn hóa, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao, xã Đăk Hà: Giảm quy mô xây dựng công trình. Ban đầu dự kiến đầu tư: phá dỡ và xây dựng toàn bộ khu vực với diện tích là 5.322 m². Do nhu cầu về chỗ ở cho cán bộ công nhân viên chức nên đầu tư khu vực ban quản lý cũ với diện tích là 3.747 m² (*không đầu tư khu vực phía sau trụ sở Ban quản lý và trường mầm non cũ*).

+ Cầu và đường vào thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông; Cầu tràn qua suối thôn Mô Za, xã Ngọc Lậy: Sau khi lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tính toán chi tiết thì nhu cầu vốn cần giảm so với ban đầu. Để đảm bảo đầu tư các dự

án cần thiết khác nên giảm tổng mức đầu tư.

+ Khu văn hóa thể thao xã Ngọc Lây: Công trường rào được UBND xã Ngọc Lây đưa và danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025, tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư công UBND tỉnh đã cắt giảm, không phân bổ đến xã nên không còn trong hạng mục công trình được sửa chữa. Để đồng bộ trong công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và thẩm mỹ sau khi công trình hoàn thiện, đồng thời đảm bảo yêu cầu của tiêu chí Nông thôn mới của xã cần bổ sung sửa chữa Công trường rào dẫn đến tăng tổng mức đầu tư.

+ Trường mầm non xã Đăk Hà: Điều chỉnh tổng mức đầu tư theo Nghị Quyết 55/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.

+ Đối với dự án Giếng đào thôn Kạch Lớn 1 xã Đăk Sao và dự án Giếng đào (15 cái) xã Tê Xăng thuộc Kế hoạch vốn Nông thôn mới năm 2021 chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện. Như vậy việc áp dụng quy định triển khai thực hiện theo giai đoạn 2016-2020 (*mức hỗ trợ từ ngân sách 70%*). Do đó, cần điều chỉnh tăng phần dân góp nâng đối tượng thụ hưởng lên.

+ Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Trong đó, phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm. Qua rà soát, để phát triển điểm du lịch trải nghiệm gắn với thác Siu Pông là một trong những điểm du lịch tiềm năng của địa phương. Để phát triển điểm du lịch này cần đầu tư hoàn thiện về hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, Thủy lợi Ko Kíp xã Ngọc Lây hiện nay cơ bản hoàn thiện chỉ có 1 số đoạn kênh và đập đầu mỗi cần sửa chữa. Nhằm đầu tư hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, cải thiện đời sống nhân dân, UBND huyện đề nghị điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư Thủy lợi Ko Kíp xã Ngọc Lây tăng tổng mức công trình đường đi khu sản xuất Đăk Riếp 1 xã Đăk Na

- Đối với điều chỉnh tên công trình:

+ Đối với dự án Giếng đào thôn Kạch Lớn 1 xã Đăk Sao thuộc Kế hoạch vốn Nông thôn mới năm 2021 chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện. Như vậy việc áp dụng quy định triển khai thực hiện theo giai đoạn 2016-2020 (*mức hỗ trợ từ ngân sách 70%*). Do đó, cần điều chỉnh tăng phần dân góp nâng đối tượng thụ hưởng lên. Do đó, cần điều chỉnh tổng mức và tên công trình.

+ Ngoài ra, qua quá trình rà soát một số dự án chưa phù hợp và kiến nghị của cử tri qua đó xác định nhu cầu thực tế và UBND các xã, các đơn vị đã đề nghị điều chỉnh tên danh mục cho phù hợp như Cầu tràn thôn Năng Lớn 2 xã Đăk Sao, Đường giao thông thôn Đăk Văn 1, xã Văn Xuôi.

* Việc rà soát, tham mưu lập danh mục dự án, quy mô dự án đầu tư, nguồn kinh phí thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã được chỉ ra qua đợt khảo sát các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của HĐND huyện: Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện rà soát các nội dung chưa phù hợp đồng thời đề xuất nội dung điều

chính trước ngày 15 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, là năm đầu triển khai chương trình của giai đoạn mới do cấp trên chậm ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan nên huyện phải chờ các văn bản hướng dẫn để xác định các nội dung có thể triển khai thực hiện. Mặt khác, một số nội dung điều chỉnh phải chờ HĐND tỉnh họp chuyên đề huyện mới có cơ sở triển khai thực hiện điều chỉnh. Bên cạnh đó, 1 số đơn vị chậm trễ trong quá trình đề xuất dẫn đến việc đề nghị điều chỉnh còn chậm.

* Đề nghị làm rõ tại Dự án 4 việc thay đổi danh mục dự án 1.37: từ danh mục **Cầu tràn thôn Năng Lớn 2** sang danh mục **Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk Né 1 đoạn cầu Năng nhỏ 2**. Đã có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy chưa? Cơ sở điều chỉnh danh mục? Nếu điều chỉnh thì danh mục Cầu tràn thôn Năng Lớn 2 khi nào thực hiện?

- Đối với nội dung này, UBND huyện đã có Tờ trình số 224/TTr-UBND, ngày 09 tháng 11 năm 2022 về việc xin ý kiến điều chỉnh giao kế hoạch ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy tại phiên họp Ban Thường vụ tháng 10 năm 2022 sẽ tổ chức họp và cho ý kiến vào sáng ngày 15/11/2022.

- Đối với danh mục **Cầu tràn thôn Năng Lớn 2** sang danh mục **Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk Né 1 đoạn cầu Năng nhỏ 2**. Quá trình rà soát danh mục các đơn vị được giao chủ đầu tư chưa thực hiện tốt công tác phối hợp dẫn đến việc đăng ký danh mục còn thiếu sót trùng lặp. Đối với danh mục **Cầu tràn thôn Năng Lớn 2** đã nằm trong hướng tuyến của danh mục **Nâng cấp đường giao thông thôn Năng Lớn 1, xã Đăk Sao** đầu tư năm 2022. Hiện nay đơn vị chủ đầu tư đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện theo quy định. Do đó, đơn vị chủ đầu tư tiến hành rà soát và đề nghị điều chỉnh sang danh mục **Kiên cố hóa kênh mương thủy lợi Đăk Né 1 đoạn cầu Năng nhỏ 2** phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

* **Đối với các nội dung còn lại:** UBND huyện xin tiếp thu ý kiến và sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện theo quy định.

2. Đối với Báo cáo số 24/BC-BKTXH, ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 06/7/2022 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Ủy ban nhân dân huyện xin tiếp thu và giải trình như sau:

* Đối với các nội dung đã được giải trình tại mục 1:

- Đề nghị xác định rõ nguyên nhân dẫn đến việc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh tên danh mục dự án, tên chủ đầu tư, giảm danh mục, tăng (giảm) nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trong năm 2022.

- Việc rà soát, tham mưu lập danh mục dự án, quy mô dự án đầu tư, nguồn kinh phí thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị còn chưa kịp thời, chưa thường

xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã được chỉ ra qua đợt khảo sát các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của HĐND huyện.

* Một số dự án còn sai sót tên dự án và còn trùng nhau phải đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh danh mục như: Trường PT DTTS Tiểu học Đăk Hà và Trường tiểu học Đăk Hà. Dẫn đến phải điều chỉnh giảm danh mục và tăng nguồn vốn cho dự án khác. Giếng đào thôn Kạch Lớn 1 bổ sung thành Giếng đào thôn Kạch Lớn 1 và Kạch Lớn 2 ở xã Đăk Sao, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải ngân chung và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- Trường PT DTTS Tiểu học Đăk Hà và Trường tiểu học Đăk Hà: Trong quá trình tổng hợp theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND về tiêu chí định mức phân bổ của HĐND tỉnh tính điểm theo từng hợp phần. Do đó, trong quá trình soạn thảo có sự nhầm lẫn tên trường. Đối với nội dung này, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

- Giếng đào thôn Kạch Lớn 1 bổ sung thành Giếng đào thôn Kạch Lớn 1 và Kạch Lớn 2 ở xã Đăk Sao thuộc Kế hoạch vốn Nông thôn mới năm 2021 chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện. Như vậy việc áp dụng quy định triển khai thực hiện theo giai đoạn 2016-2020 (*mức hỗ trợ từ ngân sách 70%*). Do đó, cần điều chỉnh tăng phần dân góp nâng đối tượng thụ hưởng lên. Do đó, cần điều chỉnh tổng mức và tên công trình.

* Danh mục thay đổi tổng mức đầu tư Dự án 3 (TDA2) từ 3.169 lên 4.159 do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển về xã có phù hợp không. Xác định nguyên nhân tăng (giảm) ở các xã khi chỉ tiêu trồng rừng thực hiện đã được giao từ đầu năm 2022. Như vậy, có ảnh hưởng đến nguồn kinh phí đối ứng và nguồn phân bổ 50% của tỉnh hay không: Đối với nội dung này việc điều chỉnh nội dung Hỗ trợ phát triển Dự án quý sang hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng kinh phí 990 triệu đồng thuộc CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN. Hiện nay hệ thống văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ do đó chưa đủ cơ sở để triển khai thực hiện. Để vận dụng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn huyện cũng như nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. UBND huyện xin giữ lại kinh phí 990 triệu để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn huyện. Đối với nội dung hỗ trợ phát triển trồng rừng sản xuất trên địa bàn, hiện nay đối với mục tiêu hỗ trợ trồng rừng phòng hộ, hỗ trợ gạo tỉnh chưa ban hành các quy định có liên quan nên không đủ cơ sở để triển khai thực hiện. Do đó, UBND huyện điều chỉnh nội dung sang hỗ trợ trồng rừng sản xuất. Các nội dung điều chỉnh không làm ảnh hưởng tới kế hoạch vốn tỉnh đã giao cho huyện triển khai thực hiện. Riêng Đối với kinh phí hỗ trợ trồng rừng sản xuất từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng nhưng không xác định được hoặc chưa xác định được đối tượng nhận còn tồn đọng giao với tổng kinh phí 1.839 triệu đồng UBND huyện sử dụng hỗ trợ theo quy định (*5 triệu đồng/ha*) đối với diện tích còn thiếu chưa được bố trí từ nguồn CTMTQG phát triển KTXH vùng ĐBDTTS&MN với diện tích 37,26ha kinh phí thực hiện 186,3 triệu đồng. Kinh phí còn lại hỗ trợ từ ngân sách huyện theo quy định.

* Đề nghị phân biệt cơ chế đặc thù và không đặc thù để điều chỉnh đầu tư,

đồng thời cung cấp các hồ sơ từ cơ quan đơn vị đề nghị việc điều chỉnh.

- Nâng cấp sửa chữa đoạn đường UBND xã đến thôn Chung Tam (BQL DA xã hay UBND xã làm chủ đầu tư)

- Nước tự chảy mô hình tưới được liệu ở xã Đăk Na (BQL DA xã hay UBND xã làm chủ đầu tư)

- Một số giếng đào thì theo cơ chế đặc thù, khi đề nghị điều chỉnh lại thì xin không đặc thù: Giếng đào (NSH) thôn La Giông; Giếng đào thôn Mô Bành (NSH). Đặt tên có phù hợp không?

- Giếng đào 15 cái (BQL DA xã Tê Xăng làm chủ đầu tư)

- Giếng đào thôn Kach Lớn 1 (BQL DA xã Đăk Sao làm chủ đầu tư).

(Điều thực hiện cơ chế đặc thù? Nguyên nhân sự khác biệt một số giếng đào và một số công trình chưa sử dụng cơ chế đặc thù theo Quyết định 528/QĐ-UBND, ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh Kon Tum)

Đối với nội dung này, các danh mục thuộc CTMTQG xây dựng NTM thuộc kế hoạch vốn Giai đoạn 2016-2020 cơ chế đặc thù được áp dụng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ; Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh và danh mục loại dự án được áp dụng theo cơ chế đặc thù được quy định tại Quyết định số 118/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh. Các danh mục thuộc giai đoạn 2021-2025 áp dụng theo Quyết định 528/QĐ-UBND và Nghị định 27/2022/NĐ-CP. Các nội dung khác như đã giải trình tại mục 1.

*** Đối với các nội dung còn lại:** UBND huyện xin tiếp thu ý kiến và sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện theo quy định.

(Có các dự thảo Nghị quyết và các phụ lục kèm theo)

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, của Ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Trung Mạnh